

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : 14 ส.ค. 2560 Page :

5

No :

60016812

แนวทางลอยตัวราคาน้ำตาลทราย
ปล่อยให้ราคาในประเทศปรับขึ้น-ลง
หรือกำหนดเพดานราคาขึ้นต่ำสุดและสูงสุด

กอน.คาดลอยตัวน้ำตาลต.ค.นี้

เร่งศึกษาผลกระทบ

ก่อนหรือบราซิล 5

กอน.เผย 2 แนวทางโครงสร้าง
น้ำตาลทรายในประเทศ ให้ราคาลอยตัว
ตามกลไกตลาดโลก และลอยตัวแบบ
มีราคาขึ้นต่ำสุด-สูงสุด ระบุมีผลปฏิบัติ
เร็วสุด ต.ค.นี้ ชั่วสุด เม.ย. 2561

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยมว่า การประชุม
คณะกรรมการพิจารณาปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มอบหมายให้กอน.
กำหนดรูปแบบการประกาศลอยตัวราคา
น้ำตาลทราย และการยกเลิกโควตา
น้ำตาล (ก.ข.และค.) โดยให้ประเมินถึง
ความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
แนวทางดังกล่าว ก่อนเข้าสู่การหารือของ
คณะกรรมการอีกครั้งในวันที่ 26 ม.ค.นี้
และคาดว่าแผนดังกล่าวจะมีความชัดเจน

ภายในเดือนก.พ.นี้

สำหรับแนวทางลอยตัวราคา
น้ำตาลทราย เบื้องต้น คณะทำงานฯ
ได้พิจารณาไว้ 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก
ประกาศลอยตัวตามกลไกตลาดโลก คือ
ปล่อยให้ราคาน้ำตาลทรายในประเทศ
ปรับขึ้น-ลง สะท้อนต้นทุนราคาน้ำตาล
ในตลาดโลก จากปัจจุบันที่กำหนดราคา
ขายปลีกน้ำตาลทรายในประเทศไว้ที่
23.50 บาทต่อกิโลกรัม แนวทางที่สอง
การกำหนดเพดานราคาขึ้นต่ำสุดและ
ขึ้นสูงสุดไว้ แต่จะต้องย้อนกลับไป
คำนวณราคาน้ำตาลทรายในอดีตด้วย
ซึ่งแนวทางนี้ยังดำเนินการได้ยาก

“การลอยตัวราคาน้ำตาลตาม
กลไกตลาดโลก เป็นแนวทางที่ น่าจะมี
ความเป็นไปได้มากที่สุด แต่แนวทางนี้
จะดำเนินการได้นั้นต้องรอให้กองทุน
อ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ชำระหนี้สิน
ให้หมดก่อน ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ราว
กว่า 1 หมื่นล้านบาท”

หากคำนวณจากรายรับของกองทุนฯ



สมศักดิ์ จันทรรวงทอง

ในปีนี้จะจะมีเงินจากการเก็บเงินค่ารักษาเสถียรภาพ ตามมาตรา 57 ของพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ที่คำนวณจากปริมาณอ้อยเข้าหีบปีการผลิต 2558/2559 อยู่ที่ 94 ล้านตัน โดยหักเงินจากชาวไร่และโรงงานน้ำตาลในสัดส่วน 70 ต่อ 30 หรือ เรียกเก็บเงินทุกตันอ้อยอยู่ที่ 11 บาท จะมีเงินส่งเข้ากองทุนฯอยู่ที่ 1,030 ล้านบาท และเงินจากการขายน้ำตาลที่ต้องส่งเข้ากองทุนฯเฉลี่ย 1,000 ล้านบาท ต่อเดือน ซึ่งจะมีเงินเข้ากองทุนฯ รวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท

ใกล้เคียงกับหนี้สินที่เหลืออยู่ และเป็นไปตามกรอบประกาศให้โครงสร้างใหม่ที่น่าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) คือ ช่วงเดือนต.ค.นี้ แต่หากไม่สามารถจัดเก็บเงินได้ตามแผน จะสามารถประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลได้ช้าสุด ช่วงเดือน เม.ย.ปี 2561 ที่เป็นกรอบระยะเวลาสิ้นสุดการชำระหนี้ของกองทุนฯ

ส่วนการยกเลิกโควตาน้ำตาล (ก.ข.และค.) นั้น เบื้องต้น ได้หารือให้ทางบราซิล ซึ่งเป็นผู้ยื่นฟ้องไทยต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) กรณีกล่าวหาไทยอุดหนุนการปลูกอ้อยและการส่งออกน้ำตาลทราย นั้นเบื้องต้นบราซิลแสดงความพอใจ แต่ไทยจะให้มีการเก็บสต็อกน้ำตาลเพื่อลดความเสี่ยง (บัฟเฟอร์ สต็อก) คณะทำงานฯ มองว่าปริมาณสต็อกน้ำตาลควรอยู่ที่ 3 ล้านตัน คาดว่าแผนทั้งหมดจะชัดเจนภายในเดือนก.พ.นี้และจะเจรจากับบราซิลอีกครั้งภายในเดือนมี.ค.นี้